



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs
และดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน
เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด 19



มาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs และดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด 19

มาตรการที่ 1 : เลื่อนกำหนดชำระหนี้ให้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นเวลา 6 เดือน เป็นการทั่วไป

เลื่อนกำหนดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ธุรกิจ SMEs โดยไม่ต้องเป็นการผิดนัดชำระหนี้ และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต

มาตรการที่ 2 : สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน (soft loans) วงเงินรวม 5 แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปี ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก สำหรับ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท

เสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านสถาบันการเงิน โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก และชดเชยความเสียหายบางส่วน หากเป็นหนี้เสีย เพื่อจูงใจให้มีการปล่อยสินเชื่อใหม่โดยเร็ว ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน

มาตรการที่ 3 : จัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Stabilization Fund : BSF)

ดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนให้ทำงานได้ตามปกติ เป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของประชาชนในวงกว้าง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามไปกระทบเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม

มาตรการที่ 4 : ลดการนำส่ง FIDF Fee ที่เรียกเก็บจากสถาบันการเงิน จาก 0.46% ของฐานเงินฝาก เป็น 0.23%

เพื่อให้สถาบันการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติม ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ทันที



มาตรการช่วยเหลือ SMEs เพื่อเยียวยาธุรกิจและรักษาการจ้างงาน

มาตรการที่ 1

**เลื่อนกำหนดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
6 เดือน เป็นการทั่วไป**

สำหรับ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท และเป็นลูกหนี้ดี

**ไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้
และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต**

*ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพควรชำระหนี้ตามปกติ เพื่อให้สถาบันการเงิน
มีสภาพคล่องที่จะไปช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง

มาตรการที่ 2

**สินเชื่อใหม่ (soft loan) วงเงิน 5 แสนล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปี
ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก**

สำหรับ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท และเป็นลูกหนี้ดี
สามารถขอสินเชื่อใหม่ในวงเงินไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง

**รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
และจะชดเชยความเสียหายบางส่วนกรณีหนี้เสีย
เพื่อให้ปล่อยสินเชื่อได้เร็ว ในภาวะที่การระบาด
ของโควิด 19 ยังมีความไม่แน่นอนสูง**

แบงก์ชาติคาดหวังว่าในช่วง 6 เดือนนี้ สถาบันการเงินจะทำงานร่วมกับ
ลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกัน และปรับแผนการผ่อนชำระ
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและรายได้ของลูกหนี้ที่เปลี่ยนไป



ประเทศ/เขตเศรษฐกิจไหนบ้าง ที่รัฐบาลเข้ามาชดเชย ความเสียหายสินเชื่อที่ให้เพิ่มเติมกับ SMEs

ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ	สัดส่วนการชดเชย ความเสียหายสูงสุด (%)
 Hong Kong	100
 France	90
 UK	80
 Malaysia	80
 Finland	80
 Belgium	80
 Spain	60-80
 Thailand	60-70



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

กองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยง ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน

Corporate Bond Stabilization Fund (BSF)



 Bank of Thailand



ทำไมต้องมี BSF?

BSF ช่วยดูแลให้ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนมีเสถียรภาพ สามารถสนับสนุนให้ธุรกิจเข้าถึงเงินทุน และช่วยรักษามูลค่าเงินออมของประชาชน

ความสำคัญของตลาดตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน มีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจไทย มีขนาด 3.6 ล้านล้านบาท หรือกว่า 20% ของ GDP เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจ และเป็นช่องทางการออมเงินของประชาชน โดยเฉพาะการออมผ่านกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ กบข. และประกันสังคม







สถานการณ์ COVID-19 ทำให้กลไกตลาดการเงินโดยเฉพาะตลาดตราสารหนี้ขาดสภาพคล่องและทำงานไม่ปกติ กองทุน BSF จะช่วยเสริมสภาพคล่องช่วงสั้น ๆ ให้กับผู้ออกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี และสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนให้ทำหน้าที่ได้ปกติ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเป็นลูกโซ่ จนเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม





ธนาคารกลางประเทศไทยได้บ้าง ที่เข้าซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชน

ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจการเงินเพิ่มมากขึ้น แต่ความผันผวนในตลาดการเงินที่รุนแรงขึ้น ทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งต้องเข้าไปดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ผ่านความช่วยเหลือหลายรูปแบบเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วงสั้น ๆ เพื่อให้ตลาดกลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจและประชาชน

ประเทศ	ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ธนาคารกลางเข้าซื้อ
สหรัฐอเมริกา 	ซื้อตราสารหนี้ อายุไม่เกิน 3 เดือน ในตลาดแรก (เรตตั้ง A-2/P-2/F-2 ขึ้นไป)
	ซื้อตราสารหนี้ อายุไม่เกิน 4 ปี ที่มีเรตตั้ง BBB- ขึ้นไปที่ออกโดย US companies ในตลาดแรก
	ซื้อตราสารหนี้ อายุคงเหลือไม่เกิน 5 ปี ของ US Companies ที่มีเรตตั้ง BBB- ขึ้นไป ในตลาดรอง ปล่อยสภาพคล่องให้ sw. ไปซื้อสินทรัพย์จากกองทุนรวม
อังกฤษ 	ตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดี ออกโดยบริษัทที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีเรตตั้งตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง
ยุโรป 	ตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง
ญี่ปุ่น 	ตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวในตลาดรอง ที่มีเรตตั้งตามเกณฑ์ที่กำหนด
สวีเดน 	ตราสารหนี้อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือนในตลาดรอง ที่ออกโดยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และมีเรตตั้ง BBB- ขึ้นไป
แคนาดา 	ตราสารหนี้อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน ในตลาดแรกและตลาดรอง





กลไกการให้ความช่วยเหลือของกองทุน BSF*



“ บริษัทที่มาขอรับความช่วยเหลือต้องมีแผนการจัดหาทุนในระยะยาว รวมทั้งต้องผ่านเกณฑ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกองทุนกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ออกตราสารหนี้เสนอขายตราสารหนี้ต่อนักลงทุนทั่วไป และมีการให้หลักประกันแก่ผู้ถือ ตราสารหนี้ที่กองทุน BSF จะลงทุนในคราวเดียวกันนี้ ต้องมีหลักประกันไม่ด้อยกว่าด้วย ”



* เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่ประสบปัญหาในช่วง COVID-19 ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามไปกระทบเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม



ข้อมูลการช่วยเหลือลูกหนี้ ณ 3 เม.ย. 63

